

# Tiêm vắc-xin - "lá chắn" phòng Covid-19 cho trẻ



Nhân viên y tế tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi.

Công tác tuyên truyền nên khi triển khai các bậc phụ huynh hưởng ứng rất tích cực. Dù tỷ lệ tiêm ở các xã, thị trấn khác nhau do nhiều cháu trong độ tuổi ưu tiên tiêm đã mắc Covid-19 phải trì hoãn song để bảo đảm tiến độ, các xã đã linh hoạt tổ chức tiêm lùi độ tuổi. Song song với việc triển khai tiêm đợt 43, huyện chỉ đạo 32 xã, thị trấn tiêm đợt 44 với 2.400 liều vắc-xin được phân bổ. Trong đợt 44 sẽ tổ chức tiêm mũi 1 cho trẻ từ đủ 6 đến dưới 12 tuổi, ưu tiên tập trung tiêm cho trẻ 11, 10, 9 tuổi (lớp 6, 5, 4); thứ tự tiêm giảm dần theo độ tuổi. Với trẻ có bệnh lý nền sẽ thực hiện tiêm tại các bệnh viện đa khoa huyện.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, qua 2 ngày 19 - 20/4 triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 2.000 mũi. Tại các điểm tiêm, ngành y tế, ngành giáo dục và các địa phương đã bố trí nhân lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, hộp chống sốc, bình oxy... bảo đảm an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch Covid-19, xử lý kịp thời khi có phản ứng sau tiêm. Ngoài theo dõi sức khỏe sau tiêm 30 phút tại trạm, cán bộ y tế và giáo viên đã hướng dẫn phụ huynh, học sinh tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày theo quy định; nếu có các phản ứng bất thường như đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim... cần liên hệ ngay với cơ sở y tế. Bên cạnh đó, sau khi tiêm vắc-xin, các bậc phụ huynh nên cho con uống nhiều nước, ăn đầy đủ dinh dưỡng, vận động hợp lý, hạn chế vận động quá sức trong vòng 3 ngày đầu; không tự ý bôi hoặc đắp lá, thuốc lên chỗ tiêm.

HOÀNG LANH

Đến ngày 21/4, nhiều địa phương ở các huyện: Đông Hưng, Tiên Hải, Quỳnh Phụ, Thái Thụy và thành phố Thái Bình đã triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi. Công tác tiêm chủng diễn ra an toàn. Sau khi tiêm, các bậc phụ huynh rất phấn khởi vì con mình đã có thêm "lá chắn" bảo vệ trước bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của những biến chủng mới ở một số quốc gia.

Ngày từ sáng sớm ngày 20/4, chị Phạm Thị Thúy, xã Đông Quý (Tiên Hải) cùng Nguyễn Việt Thành, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng) chia sẻ: Con thấy dịch Covid-19 rất nguy hiểm. Khi chưa có vắc-xin nhiều người đã tử vong vì dịch. Ở nhà con, mọi người đã được

Tuy nhiên, sau khi hiểu được lợi ích của việc tiêm vắc-xin cho trẻ, tôi không chần chừ mà đăng ký tiêm cho con. Trước khi tiêm, gia đình đã cho con ăn uống đầy đủ. Tiêm xong 30 phút, sức khỏe con bình thường, tôi rất phấn khởi vì con đã được tiêm vắc-xin. Được các thầy cô giáo và cán bộ trạm y tế hướng dẫn, sau khi về nhà tôi tiếp tục theo dõi sức khỏe của con.

Cùng với niềm vui của các bậc phụ huynh, nhiều học sinh cũng rất phấn khởi vì được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Em Nguyễn Việt Thành, học sinh lớp 6A1, Trường THCS Phạm Huy Quang (Đông Hưng) chia sẻ: Con thấy dịch Covid-19 rất nguy hiểm. Khi chưa có vắc-xin nhiều người đã tử vong vì dịch. Ở nhà con, mọi người đã được

tiêm vắc-xin rồi nên con cũng rất muốn tiêm. Hôm nay, được tiêm vắc-xin con rất vui, thấy đỡ lo hơn vì vắc-xin sẽ giúp con phòng bệnh.

Sau điểm tiêm đầu tiên tại thị trấn Đông Hưng, ngày 20/4, nhiều địa phương trong tỉnh đã tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ. Tại Tiên Hải, 1.700 liều vắc-xin trong đợt 43 đã được chuyển tới các xã, thị trấn để tổ chức tiêm cho các cháu dưới 12 tuổi. Bà Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện cho biết: Ngày 20/4, toàn huyện đồng loạt triển khai tiêm mũi 1 vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi. Công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, không ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm, số ít cháu có phản ứng nhẹ như sốt, đau chỗ tiêm, mệt mỏi... Do đây mạnh

VÌ SỨC KHỎE CON EM CHÚNG TA,  
CÁC BẬC PHỤ HUYNH HÃY ĐƯA TRẺ TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI  
ĐI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19



Hình thức, địa điểm tiêm:

- Tổ chức tiêm theo chiến dịch, miễn phí.  
- Tại Trường học hoặc Trạm Y tế.

Lợi ích khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

- \* **Thứ nhất:** Nếu bị nhiễm COVID-19, trẻ sẽ có ít triệu chứng, bệnh nhẹ. Từ đó, làm giảm ca bệnh nặng và tử vong.
- \* **Thứ hai:** Trẻ được bảo vệ sức khỏe tốt hơn, trở lại trường học và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí một cách an toàn.
- \* **Thứ ba:** Giảm sự lây nhiễm trong gia đình và cộng đồng. Nhất là cha mẹ, ông bà sống chung trong nhà.

Tác dụng phụ thường gặp sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ

Đau nhức tại vị trí tiêm, nhức đầu, đau cơ, sốt nhẹ, ... các triệu chứng này sẽ mất sau vài ngày.

# Cần sớm xử lý các điểm đen giao thông trên quốc lộ 10



Các phương tiện thiếu chú ý quan sát khi qua đường là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông.

Thời gian qua, trên quốc lộ 10 thuộc địa phận tỉnh Thái Bình đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, hầu hết xảy ra tại các điểm mở giải phân cách giữa và các nút giao đường nhánh đầu nối với quốc lộ 10, qua đó hình thành các điểm đen thường xuyên xảy ra TNGT, trở thành mối nguy thường trực với người đi đường.

Khoảng 8 giờ ngày 4/4/2022, tại Km83+480 đường tránh S1, quốc lộ 10 thuộc khu vực ngã tư giao nhau giữa đường tránh S1, quốc lộ 10 với đường nhánh thành phố Thái Bình đi UBND xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) thuộc địa phận thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 37B-019.67 theo hướng từ thành phố Hải Phòng đi Nam Định với xe mô tô biển kiểm soát 17K4-6109 khiến hai người tử vong. Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện

sang đường thiếu quan sát. Đây là một trong những vụ TNGT thương tâm nhất xảy ra tại khu vực này thời gian qua.

Nhiều năm nay, quốc lộ 10, đoạn từ Km81 - Km83 (cầu Sa Cát đến cầu Hòa Bình) thuộc địa phận xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) được xác định là điểm đen về TNGT khiến người dân lo lắng. Từ đầu năm đến nay, tại khu vực này đã xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng làm 2 người thiệt mạng. Thiếu tá Đỗ Hồng Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT tại nút giao này là người điều khiển phương tiện từ đường nhánh thiếu chú ý quan sát khi qua đường; các phương tiện lưu thông trên quốc lộ 10 khi qua nút giao không giảm tốc độ.

Chị Nguyễn Thị Cảnh Lâm, công nhân Công ty TNHH May Texhong (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình)

cho biết: Ngày nào tôi cũng phải đi chuyển qua khu vực ngã tư này để đến công ty làm việc cũng như trở về nhà vào buổi chiều. Mỗi lần qua đây, tôi cũng như nhiều người khác luôn phải đứng rất lâu đợi đủ loại xe ô tô từ nhỏ đến lớn đi qua, khi nào bớt xe chúng tôi mới dám sang đường. Nếu không quan sát kỹ, nguy cơ TNGT là rất cao.

Theo người dân địa phương, một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng mất an toàn giao thông tại đây là do bãi tập kết rác thải của xã Đông Hòa nằm ngay mép đường, giáp với ngã tư. Rác thải chủ yếu được xử lý bằng đốt tập trung hoặc chôn lấp. Mỗi khi gió to, rác bay tràn lan lên đường giao thông; đặc biệt, việc đốt rác gây ra khói bụi dày đặc, cản trở tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Trung Nghĩa, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cho biết: Là người dân sống gần ngã tư này, tôi đã chứng kiến rất nhiều

vụ tai nạn thương tâm. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng sớm di dời bãi tập kết rác của xã Đông Hòa ra địa điểm khác thích hợp hơn để bảo đảm vệ sinh môi trường và không ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Ngoài ra, cần bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, biển báo tại khu vực này để hạn chế nguy cơ TNGT.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, từ năm 2021 đến nay, trên quốc lộ 10 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình đã xảy ra 12 vụ TNGT làm chết 9 người, bị thương 9 người. Có 3 điểm đen về TNGT trên quốc lộ 10 là Km77 - Km78 thuộc địa phận xã Đông Xuân (Đông Hưng); Km89+500 khu vực ngã tư giao cắt với đường ĐH.02 thuộc địa phận xã Minh Quang (Vũ Thư); Km81 - Km83 (cầu Sa Cát đến cầu Hòa Bình) thuộc địa phận xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình).

Thiếu tá Đỗ Hồng Linh, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết thêm: Phòng đã khảo sát, đánh giá và kiến nghị với Cục Quản lý đường bộ 1, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải sớm có các giải pháp khắc phục các điểm đen, các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT giao trên quốc lộ 10. Đặc biệt, kiến nghị các ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ từ 90km/h xuống 60km/h; tại nút giao và điểm mở giải phân cách giữa bổ sung các cụm cờ giảm tốc cưỡng bức tốc độ phương tiện tại khu vực nút giao tại Km 83+480 đường tránh S1, quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa.

Ngoài ra, tại các điểm đen khác trên tuyến, chúng tôi kiến nghị bổ sung hệ thống chiếu sáng ban đêm, hệ thống biển cảnh báo TNGT, đèn tín hiệu giao thông... Xử lý những bất cập và xung đột về giao thông tại các điểm đen trên quốc lộ 10 rất cần sự phối hợp của các cơ quan chức năng để hạn chế thấp nhất nguy cơ TNGT, giúp người dân yên tâm đi lại.

NGUYỄN THỜI

# Phân loại rác thải từ gia đình

Mô hình phân loại rác thải tại gia đình đã và đang được nhiều hội viên, phụ nữ ở các địa phương phát huy hiệu quả và tích cực nhân rộng.

Tại thôn Tân Hòa, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ), việc phân loại rác thải và xử lý rác hữu cơ tại nhà đã trở thành thói quen của mỗi hội viên, phụ nữ. Bà Phạm Thị Tạng cho biết: Trước đây, toàn bộ rác thải đều được gia đình tôi gom chung lại với nhau. Từ cuối năm 2020 đến nay, lúc nào gia đình tôi cũng có 2 thùng đựng từng loại rác. Rác là túi nilon thì để vào thùng rác vô cơ sau đó đưa tới thùng rác tập trung của thôn để đội thu gom rác thải sinh hoạt của thôn vận chuyển đưa về nhà máy xử lý; những chai, lọ nhựa, vỏ lon bia, nước ngọt thì để riêng có thể bán lấy tiền; vỏ cam, vỏ chuối, gốc rau... thì bỏ vào thùng đựng rác hữu cơ để ủ làm phân bón cho cây trong vườn.

Thôn Tân Hòa có 223 hộ dân, gần 800 nhân khẩu, trong đó có 156 hội viên phụ nữ, 100% số hộ trong thôn thực hiện phân loại rác thải tại gia đình. Theo chị Lâm Thị Châm, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn: Thôn được Sở Tài nguyên và Môi trường chọn làm điểm triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Lúc mới triển khai mô hình, một số chị em không mấy hưởng ứng bởi họ còn rất bận với những công việc khác. Nhưng cán bộ thôn, chi hội phụ nữ vận động viên nhau đến từng nhà hướng dẫn cách phân loại, làm sao vừa vệ sinh vừa gọn gàng, ngăn nắp. Nên bây giờ với các gia đình việc phân loại rác không chỉ phụ nữ làm mà thành nếp chung của các thành viên trong mỗi gia đình, hề có giấy, bia, vỏ lon bia, nước ngọt, đồ nhựa hay kim loại không dùng đều được cất giữ riêng, không bỏ chung với rác hữu cơ, thức ăn thừa... như trước. Rác được tập kết đúng nơi quy định, lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường giảm đáng kể, tạo điều kiện cho việc thu gom và xử lý rác thải vô cơ được thuận lợi.

Gia đình bà Nguyễn Thị Khuy, hội viên phụ nữ thôn Vân Động, xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) là một trong những hộ tiên phong thực hiện phân loại, xử lý rác tại gia đình từ nhiều năm nay. Bởi bà luôn ý thức giữ cho ngôi nhà mình luôn sạch sẽ, gọn gàng là hết sức quan trọng, cùng với đó là bảo đảm cho môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp. Vì vậy, khi được Chi hội Phụ nữ vận động xây dựng hố chứa rác tại gia đình, bà hưởng ứng ngay. Bà Khuy cho biết: Cán bộ thôn đưa ra mô hình phân loại rác để vận động xây dựng hố chứa rác tại gia đình, bà hưởng ứng ngay. Bà Khuy cho biết: Cán bộ thôn đưa ra mô hình phân loại rác để vận động xây dựng hố chứa rác tại gia đình, bà hưởng ứng ngay. Bà Khuy cho biết: Cán bộ thôn đưa ra mô hình phân loại rác để vận động xây dựng hố chứa rác tại gia đình, bà hưởng ứng ngay.

Hiện nay, nhiều cơ sở hội phụ nữ trong tỉnh đã triển khai mô hình phân loại rác tại gia đình. Bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền, hội phụ nữ các cấp còn làm tốt công tác xã hội hóa để tặng thùng đựng

rác cho gia đình hội viên. Từ mô hình này, các cơ sở hội đã xây dựng các mô hình: tiết kiệm phế liệu gây quỹ hội, biển rác thành tiền để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình là các xã: Thái Giang, Thụy Bình, Thụy Chính (Thái Thụy); Minh Khai, Liên Hiệp (Hưng Hà); Vũ Hòa, Thanh Tân (Kiến Xương)...

Những kết quả bước đầu từ các hoạt động tuyên truyền, thực hiện phân loại rác thải tại gia đình đã mang lại những hiệu ứng lan tỏa tích cực. Từ việc duy trì thực hiện mô hình đã tạo được thói quen cho hội viên, phụ nữ và nhân dân biết cách phân loại rác thải, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từ trong từng gia đình và cộng đồng. Đây cũng là cách mà cán bộ, hội viên phụ nữ góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

KUÂN PHƯƠNG



Phụ nữ thôn Tân Hòa, xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) phân loại rác thải tại gia đình.